



ฉบับที่ 01/2562

เรื่อง แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือเดือนธันวาคม 2561

ภาวะเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือเดือนธันวาคม 2561 ขยายตัวต่อเนื่อง ตามการบริโภคภาคเอกชน โดยเฉพาะการใช้จ่ายสินค้าในชีวิตประจำวันที่ยขยายตัวในทุกหมวด และสินค้าคงทนหมวดยานยนต์ที่ยขยายตัวต่อเนื่อง กอปรกับการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวต่อเนื่อง ทั้งการลงทุนก่อสร้างและการลงทุนในเครื่องจักรอุปกรณ์ ส่วนการผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัวชะลอลงจากเดือนก่อน ตามอุตสาหกรรมเครื่องตีที่หดตัว สำหรับการใช้จ่ายภาครัฐหดตัวต่อเนื่อง ทั้งรายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุน ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปชะลอลง ตามราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิง และอัตราการว่างงานปรับฤดูกาลสูงขึ้น จากการจ้างงานในภาคเกษตรกรรมที่ลดลง ส่วนเงินฝากคงค้างเดือนพฤศจิกายน 2561 ชะลอลงเล็กน้อย จากเงินฝากคงค้างของธนาคารพาณิชย์ ขณะที่สินเชื่อคงค้างขยายตัวใกล้เคียงกับเดือนก่อน

รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีดังนี้

การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน ขยายตัวต่อเนื่อง ตามการใช้จ่ายสินค้าในชีวิตประจำวันในทุกหมวดสินค้า โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากรายได้ครัวเรือนภาคเกษตรที่เพิ่มขึ้น เงินช่วยเหลือเกษตรกรและมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยของภาครัฐ ด้านการใช้จ่ายสินค้าคงทนหมวดยานยนต์ขยายตัวต่อเนื่องจากรถทุกประเภท จากการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่และเงื่อนไขพิเศษในช่วงปลายปี สำหรับ**ภาคบริการด้านการท่องเที่ยว** ขยายตัวชะลอลงจากเดือนก่อน ทั้งรายได้บริการหมวดที่พักแรมและภัตตาคารสอดคล้องกับจำนวนผู้โดยสารผ่านเข้าออกท่าอากาศยานในภูมิภาคที่ลดลง

รายได้เกษตรกร เพิ่มขึ้น ทั้งด้านผลผลิตและราคา โดยราคาสินค้าเกษตรสูงขึ้น ตามราคาข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิและข้าวเปลือกเหนียว จากผลผลิตที่ลดลง ส่วนราคามันสำปะหลังสูงขึ้น เนื่องจากผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการจากต่างประเทศ ขณะที่ราคาอ้อยโรงงานหดตัว ตามราคาน้ำตาลตลาดโลกที่อยู่ในระดับต่ำ ด้านผลผลิตสินค้าเกษตรโดยรวมเพิ่มขึ้น ตามผลผลิตยางพารา จากการขยายพื้นที่กรีดยางที่สำคัญ

การลงทุนภาคเอกชน ขยายตัวต่อเนื่อง ทั้งการลงทุนก่อสร้างและการลงทุนในเครื่องจักรอุปกรณ์ โดยการลงทุนก่อสร้างขยายตัว จากการก่อสร้างเพื่อที่อยู่อาศัยเป็นสำคัญ จากยอดขายที่อยู่อาศัยที่ฟื้นตัวต่อเนื่อง ด้านการลงทุนในเครื่องจักรอุปกรณ์ขยายตัวต่อเนื่องจากการนำเข้าสินค้าทุน โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการลงทุนของกิจการขนาดใหญ่ขยายตัวจากอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน

การผลิตภาคอุตสาหกรรม ขยายตัวชะลอลงจากเดือนก่อน ตามการผลิตเครื่องตีที่มีแอลกอฮอล์จากคำสั่งซื้อของตัวแทนจำหน่ายที่ลดลง เนื่องจากมีสินค้าคงเหลือจำนวนมาก และการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ลดลง ตามการส่งออก จากการลดการสะสมสต็อกของคู่ค้าในต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม การผลิตน้ำตาลโดยรวมขยายตัวสูง จากการเปิดหีบอ้อยเร็วขึ้นกว่าปีก่อน สำหรับการผลิตเยื่อกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษขยายตัว ตามความต้องการในอุตสาหกรรมต่อเนื่องในประเทศ

การใช้จ่ายภาครัฐ หดตัวต่อเนื่อง ตามรายจ่ายลงทุน จากหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้างของกรมทางหลวง และกลุ่มจังหวัดในภาคฯ หมวดครุภัณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขณะที่รายจ่ายประจำหดตัวน้อยลง จากการเบิกจ่ายในหมวดรายจ่ายอื่นของงบกลาง และหมวดค่าใช้สอยของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เพิ่มขึ้น

มูลค่าการค้าผ่านด่าน ลดลง จากการส่งออกเป็นสำคัญ โดยการส่งออกไปจีนตอนใต้ลดลงต่อเนื่อง ในหมวดชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ จากการชะลอคำสั่งซื้อของคู่ค้า ด้านการส่งออกไป สปป. ลาว ลดลง ในหมวดยานยนต์และป็นซีเมนต์ ตามเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ขณะที่การนำเข้าขยายตัวในอัตราที่ชะลอลง โดยการนำเข้าจากเวียดนามลดลงในหมวดอุปกรณ์โทรคมนาคม จากฐานสูงในปีก่อนที่มีการเปิดตัวสินค้ารุ่นใหม่หลายรุ่น สำหรับการนำเข้าจากจีนตอนใต้ชะลอลงในหมวดอุปกรณ์โทรคมนาคม และคอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ที่เร่งตัวในช่วงก่อนหน้า

ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ร้อยละ 0.39 ชะลอลง ตามราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิง **สำหรับอัตราการว่างงาน** ปรับฤดูกาลสูงขึ้นจากเดือนก่อน จากจำนวนผู้มีงานทำในภาคเกษตรกรรมที่ลดลงเป็นสำคัญ

ภาคการเงิน ยอดเงินฝากคงค้างของสถาบันการเงินเดือนพฤศจิกายน 2561 ชะลอลงเล็กน้อย จากเงินฝากคงค้างของธนาคารพาณิชย์ ตามการเบิกจ่ายงบประมาณของส่วนราชการ ขณะที่สถาบันการเงินเฉพาะกิจยังขยายตัวจากเงินช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าว ด้านสินเชื่อคงค้างของสถาบันการเงินขยายตัวใกล้เคียงกับเดือนก่อน

ธนาคารแห่งประเทศไทย

31 มกราคม 2562

ข้อมูลเพิ่มเติม : ส่วนเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักเศรษฐกิจภูมิภาค
โทร. 0-4391-3542
E-mail: WatcharR@bot.or.th